

# ยูเนสโกยก 'มรดกโลก' อุทยานเขาใหญ่

## เป็นนิเวศป่าฝนเมืองร้อนสำคัญ 'อิบตี' ตีใจสู้มา 10 ปี ตัดลำดับ 184

'ยูเนสโก' ขึ้นทะเบียนป่า'ดงพญาเย็น'ในพื้นที่ 'เขาใหญ่' เป็นมรดกโลก ระบุเป็นป่าฝนเมืองร้อนที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของสัตว์เลื้อยคลาน ด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลาน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ว่า คณะกรรมการพิจารณามรดกโลก ในสังกัดองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งจัดการประชุมที่เมืองเคอร์บาน ประเทศแอฟริกาใต้ ได้เพิ่มเติมสถานที่สำคัญ 7 แห่งทั่วโลก รวมทั้งป่าดงพญาเย็น ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เข้าเป็นสถานที่ทรงคุณค่าที่เป็นมรดกของโลก ทำให้สถานที่ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเพิ่มขึ้นเป็น 184 แห่งทั่วโลก แยกเป็นพื้นที่ธรรมชาติ 160 จุด และที่เป็นสถานที่เชิงธรรมชาติผสมกับสถานที่เชิงวัฒนธรรมอีก 24 จุด

ในถ้อยแถลงของยูเนสโกระบุว่า ผืนป่าดงพญาเย็นเป็นระบบนิเวศป่าฝนเมืองร้อนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของสัตว์เลื้อยคลานด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดของประเทศไทย จึงสมควรยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับปากปล่องรูปโดมที่เกิดจากอุกกาบาตที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชื่อเวเรเฟอริสโตม เกรเตอร์ ในแอฟริกาใต้, คาบสมุทรชีเรโตโก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด ของญี่ปุ่น แหล่งสัตว์น้ำหายากและนกอพยพสำคัญ, กีเรนเจอร์ฟอร์ด บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกของนอร์เวย์, ฟูบแห่งวาฟ วาดี อัล-ฮิตัน แหล่งฟอสซิลวาฬที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในอิหร่าน, และพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวแคลิฟอร์เนีย ของประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นแหล่งสัตว์และพืชทะเลหายากเช่นกัน

ทั้งนี้ การประชุมของยูเนสโกกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ และอาจมีการเพิ่มเติมสถานที่มรดกโลกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก นอกเหนือจากการหามาตรการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ในพื้นที่มรดกโลกต่างๆ ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วแต่กำลังอยู่ในสภาพอันตรายด้วย

นายประวิติ ไหวทวดี หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ส่วนจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น คงต้องรอให้ทีมงานที่เดินทางไปดำเนินการเรื่องนี้ที่ประเทศแอฟริกาเดินทางกลับ

มาก่อน คิดว่าต่อไปเขาใหญ่จะต้องรักษามาตรฐานพื้นที่ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ อย่างเหนียวแน่นขึ้น กฎเกณฑ์ต่างๆ ต้องเคร่งครัดมากขึ้น เช่น การดูแลควบคุมไฟป่า การนำขยะโดยเฉพาะโฟมและพลาสติกเข้าไปในอุทยานฯ หรือการจำกัดความเร็วของรถในโซนทั่วไปเร่งความเร็วได้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนโซนบริการเร่งความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นายสุวิธ สิงห์พันธ์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้เดินทางไปร่วมงานของยูเนสโกที่แอฟริกาใต้ กล่าวว่า ผืนป่ากลุ่มดงพญาเย็น-เขาใหญ่

เป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และนับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

"เรื่องนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนเพราะกว่าจะได้มาเป็นมรดกโลกใช้เวลานานกว่า 10 ปี โดยเดิมเราเสนอแค่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นมรดกโลกก็ไม่ได้รับการพิจารณา จนมาเสนอ 5 ปีรวมกันทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก มีสัตว์ป่าและพืชป่าจำนวนมาก โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างจระเข้แม่น้ำจืด นกเงือกสีน้ำตาล ชะนีมงกุฎ จึงได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการมรดกโลก" นายสุวิธกล่าว

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ไป คงต้องดำเนินการเรื่องถนนที่ตัดผ่านป่าบริเวณเขาใหญ่-ทับลาน ต้องหาทางทำให้ป่าเชื่อมกัน อาจต้องเป็นอุโมงค์หรือทางยกระดับให้รถวิ่ง ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการมรดกโลกที่ต้องการให้ป่าเชื่อมเป็นผืนเดียวกัน